

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 12 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15382

Col.Inch: 22.01

Ad Value: 27,512.50

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สูงวัย...ใจบุญ

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 82,537.50

คลิป: ชาว-ดำ

# บุคคล แนวหน้า



สูงวัย...ใจบุญ : ถนอม เลิศสุวรรณกุล ประธานกลุ่ม 5 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9” พร้อมเพื่อน ๆ อาทิ งามจิตร วิทย์อำนวยคุณ, หิรัญญา จันทะพงษ์, ศรีวรรณมา เจริญวัฒน์ชัย, สุภาพิชญ์ แดงพลอย และ พริยะ สิริศุภวงค์ ร่วมกันเลี้ยงอาหารพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ให้แก่เด็ก ๆ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี

# อเบอร์ดีนซื้อศก.จีนฟื้นตัวดี เงินเพื่อต่ำ-การบริโภคโตหลังโควิด

ผู้จัดการรายวัน360° – อเบอร์ดีนซื้อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน เงินเพื่อต่ำ ช่วยหนุนตลาดหุ้น “A-Shares” รับอานิสงส์หลังโควิด ชูธีมการลงทุนเหมาะสมช่วงระยะยาวช่วงราคาถูก ด้านนักวิชาการไทย เชื่อเศรษฐกิจจีนปีนี้ได้อีก 5% จากการปรับตัวเน้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น

มร.นิโคลัส ไทโย หัวหน้าฝ่ายตราสารทุนจีน Head of Equity, China abrdn group เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นจีน “A-Shares” มีความน่าสนใจจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ประกอบด้วย 1.การไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอยเช่นเดียวกับฝั่งตะวันตก 2.ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ 3.การเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี 4.ความสามารถในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสูง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ 5.การบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่าครึ่งปีหลังนี้การบริโภคจะเป็นแรงส่งหลักหนุนเศรษฐกิจจีนให้เติบโต และที่สำคัญ Valuation หุ้นจีน “A-Share” ยังคงอยู่ในระดับต่ำ สวนทางกับผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ในตลาด A-Shares ที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ หุ้นจีนจะมีอยู่ 5 ธีมที่น่าสนใจด้วยกันได้แก่ 1) “Aspiration” เน้นการบริโภคในประเทศ 2) “Digital” เทคโนโลยี 3) “Green” พลังงานสะอาด 4) “Wealth” การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และ 5) “Health” เฮลท์แคร์ นั้น พบว่าราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ในปัจจุบันยังมีราคาใกล้เคียงกับช่วงเดือนพ.ย.22 ซึ่งตอนนั้นจีนยังไม่เปิดประเทศเลย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกลงทุนในหุ้นจีนคุณภาพดี ราคาถูกเป็นโอกาสให้นักลงทุนระยะยาว

“ที่ผ่านมาหุ้นจีน “A-Share” นักลงทุนไปเล่นบนความคาดหวัง ไปเล่นในหุ้นที่มี Story มีข่าว โดยที่ยังไม่มีพื้นฐานรองรับ จึงทำให้หุ้นพื้นฐานดีในช่วงที่ผ่านมาไม่ perform แต่ประการใด แต่หลังจากนี้เมื่อเศรษฐกิจกลับมาโตได้ตามเป้าที่ควรจะเป็น นักลงทุนเริ่มมั่นใจ ก็จะหันกลับมาลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีรองรับ กลับมาเป็นตลาดที่มีเหตุผล ซึ่งจะเป็นโอกาสที่หุ้นพื้นฐานดีจะ outperform ได้หลังจากนี้เช่นกัน” มร.นิโคลัสกล่าว

ด้าน รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น” ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มองว่า จีนเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ถึง2ปีแต่ก็ยังไม่ประสบภาวะวิกฤต ซึ่งถึงแม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะตืดๆ ชัดๆ ไปบ้าง แต่นายกรัฐมนตรีของจีนก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้ตามเป้าที่ 5% แม้จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติถึง 2 เท่าก็ตาม

ทั้งนี้ เศรษฐกิจจีนกำลังปรับไปเน้นเรื่องของ “เสถียรภาพ” ภายใต้การลดการพึ่งพิงโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศเอง ซึ่งจุดแข็งหนึ่งของจีนคือการเมืองนำเศรษฐกิจ ทำให้สามารถจัดการกับอะไรที่เป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในยุคของประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเน้นมั่นคง ไม่เน้นเติบโต

“กว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญ โลกทั้งจีนไม่ได้ ในยุคของสี จิ้นผิง ทำให้รายได้เฉลี่ยของคนจีนเพิ่มจาก 6,000 ดอลลาร์/คน/ปี เพิ่มเป็น 11,890 ดอลลาร์/คน/ปี เพิ่มขึ้น 2 เท่า ชนชั้นกลางจีนปัจจุบันมี 400 ล้านคน เป็นกำลังซื้อที่มหาศาลและสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน รัฐบาลมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 800 ล้านคน ในปี2035 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเศรษฐกิจจีนต้องโตไม่ต่ำกว่า 4.7% ต่อปี และจีนมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกได้ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เจอการกีดกันจากสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตามจีนเองยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ กรณีได้หวั่นเป็นความเสี่ยงหลัก ซึ่งการรวมได้หวั่นถูกคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของสี จิ้นผิงเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง”

อนึ่ง บลจ.อเบอร์ดีนอยู่ระหว่างขาย IPO “กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์” (ABCA) วันนี้-16 มิ.ย. 23 ลงทุนแตกต่างกันอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A Share เป็น Feeder Fund ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Aberdeen Standard SICAV I China A Share Sustainable Equity Fund’ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างคือ ESG embedded วิเคราะห์เชิงลึกในทุกกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตประเมินและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ ESG ของอเบอร์ดีน.





สดจากเยาวชน

# 6

งานศิลปะชุดผ้าพื้นถิ่น  
นักศึกษาคณะวิทย์มธ.

# งานศิลปะชุดผ้าพื้นถิ่น นักศึกษาคณะวิทย์มธ.

## สดจาก เยาวชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) เผยความงดงาม “8 งานศิลปะชุดผ้าพื้นถิ่น” ผลงานการรังสรรค์โดย “De (Sign) Scientist-นักวิทยาศาสตร์ยุคเปิดพรีเมียม” โดยนักศึกษาศาखाวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ที่ขมวดรวมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งทอ



พอร์ชพิพัชญ์กับผลงานชุด ‘เพชรเมืองรอง’

และการออกแบบแฟชั่น มาสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่การคิดค้นเนื้อผ้า การออกแบบที่อัดแน่นด้วย ไอเดียการสวมใส่ให้คงเอกลักษณ์พื้นถิ่น แต่ร่วมสมัย ล่าสุดออกคอลเล็กชั่นใหม่ ดึงเสน่ห์ผ้าไทยพื้นถิ่นสู่แฟชั่น ไอคอนบนรันเวย์ โดยคว้ารางวัลจากเวทีแฟชั่นผ้าพื้นถิ่นระดับประเทศ นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เจ้าของผลงาน “เพชรเมืองรอง” เผยว่าด้วยเล็งเห็นถึงเสน่ห์ของ ‘ผ้าทอลายแพรวา’ เพชรน้ำงามของผ้าพื้นถิ่นในเมืองรอง จ.กาฬสินธุ์ จึงตั้งใจหยิบยก

ผ้าดังกล่าวมาออกแบบในสไตล์โมเดิร์น มีความหล่อของลายผ้า เกิดเสน่ห์สายตา และเสริมบุคลิกผู้สวมใส่ ตั้งใจเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเลือกสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวในเมืองรอง

ด้าน น.ส.อุษณิยาภรณ์ ลุนคำพิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เผยถึงผลงาน “Iconic of Female Warrior” ว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของวีรสตรียุคกรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น ซึ่งสมัยนั้นผู้หญิงไทยเน้นสวมใส่ตะเบงมานเพื่อความคล่องตัวเสมือนนักรบท่ามกลางการฟันตัวของเศรษฐกิจหลังภาวะสงคราม โดยเลือกใช้ผ้าลายประยุกต์ อัดลวดลายผ้าพื้นถิ่นในภาคอีสานมาผ่านกระบวนการ

# ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เยาวชน / สตรี

วันที่: อังคาร 13 มิถุนายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11885

หน้า: 4(บนซ้าย), 6

Col.Inch: 84.84

Ad Value: 131,502

PRValue (x3): 394,506

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: งานศิลป์ชุดผ้าพื้นถิ่นนักศึกษาคณะวิทย์มธ.



แก้วทิพย์และผลงาน 'River of Glory'

หมัก โกลนเพื่อลดทอนความกระด้างของผ้า พร้อมถักทอด้วยลวดลายวิจิตรตระการตาและอ่อนช้อย จากนั้นใช้การจับหน้านางด้วยผ้าฝืน

เดียวที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและไม่ระคายผิวเมื่อสวมใส่ โดยมี นายพอร์ชพิชญ์เป็นเพื่อนร่วมทีม ผลงานดังกล่าวคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการรัตนาศรีแผ่นดินเทิดพระเกียรติในการสืบสาน รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ขณะที่ น.ส.แก้วทิพย์ เรื่องฉาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เผยว่าผลงาน "River of Glory" หรือ "แม่น้ำแห่งความรุ่งโรจน์" ผ่านการคิดค้นและออกแบบร่วมกับ



อุษณียาภรณ์และผลงาน 'Iconic of Female Warrior'

น.ส.ธนภรณ์ จิมนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของชาวบ้านในชุมชนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการจับจีบผ้า ส่วนหน้าม้วนเข้ากับผ้าบริเวณอก พาดผ้าที่บ่า และทิ้งชายผ้าลงคล้ายกับสายน้ำไหลไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือน "อุ้งข้าวอุ้งน้ำ" นับเป็นการแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ของการทำพันธมิตรทางการค้าร่วมกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5

ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ ศึกษารายละเอียดที่เฟซบุ๊ก SciTU หรือโทร. 0-2564-4490 ต่อ 2094



**มติชน**  
กรอบนำข

Matchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/ประชาชน

วันที่: อังคาร 13 มิถุนายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16529

หน้า: 1(ขวา), 13

Col.Inch: 132.73 Ad Value: 205,731.50

PRValue (x3): 617,194.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฉันทริกรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน 'รักแมว'

**ฉันทริกรรมศาสตร์**  
เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน  
'รักแมว'  
**U.13**

# ฉันทริกรรมศาสตร์

## เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน 'รักแมว'



รอคิวด้วยใจจดจ่อ



โหม! แมวโรงขยะ มธ. โดนทำหมันเรียบร้อย



โครงการทำหมันแมวฟรีรอบที่ 3 ลงทะเบียน 333 ตัว



นอนเรียงรายหลังโดนยาสลบ

**ป**ระสบความสำเร็จระดับมลงมาแล้วถึง 2 ครั้ง สำหรับโครงการทำหมันแมวฟรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธิรักษ์แมว และเหล่าอาสาสมัคร กระทั่งจัดหนักอีกรอบเป็นครั้งที่ 3 ที่เก่า เวลาเดิม ณ หอประชุมใหญ่ ร้วแม่โดม

11 มิถุนายนที่ผ่านมา บรรยากาศเวลา 09.00 น. มีประชาชนทั่วไปรอลงทะเบียนนำแมวมาทำหมันอย่างคั่งคั่ง โดยมีการเรียกตามลำดับคิว แล้วนำกรงเข้าไปในห้องโถงเพื่อทำการฉีดยาสลบ และทำหมัน จากนั้นรอน้องเหมียวฟื้นประมาณ 1 ชั่วโมง





ผศ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์



ปริญดา เฉลิมกิตติเลิศ และเพื่อนอาสาสมัคร



งานนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่านเดิม คือ ผศ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ เดินทางมาฝ่าไม่ห่าง เข้าพูดคุยและให้การต้อนรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด

ผศ.ดร.อดิพลเผยว่า ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีแมวก่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่เป็นแมวจรไร้บ้าน

จึงพูดคุยกับทีมอาสาว่าจะจับแมว ในมหาวิทยาลัยทำหมัน หลังจาก เคยจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน นี้มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยมียอดรวมทั้งสิ้นราว 900 ตัว “รอบที่ 3 นี้มีคนลงทะเบียน ทั้งหมด 333 ตัว ส่วนหนึ่งเป็นแมว ไร้บ้านที่ประชาชนช่วยกันจับมา ทำหมัน ส่วนหนึ่งเป็นแมวที่มีเจ้าของ ที่รับราคาทำหมันในโรงพยาบาลไม่ไหว จึงเข้าร่วมโครงการนี้ สาเหตุ ที่ทางโครงการจำกัดจำนวนเพราะ

ต้องมีการเตรียมยาผสมให้เพียงพอ

ผมอยากให้หลายๆ ที่ทำเหมือนกัน เพราะ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เราอยู่ใกล้ชิดชุมชน ใกล้ชิดประชาชน มีหลายมหาวิทยาลัยติดต่อมาถาม เหมือนกัน ทางเราก็ให้ข้อมูลไป อย่างทางมูลนิธิเองก็ บอกว่าแถวกรุงเทพฯ ไม่มีพื้นที่เลย มีทางมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นที่แรก มองว่าช่วยลด ปัญหาแมวจรจัดได้เยอะเลย เดี่ยวรอดูว่าจะทำได้อีกนานแค่ไหน” ผศ.ดร.อดิพลกล่าว

เมื่อสอบถามถึงแมวจรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยมีการติดป้ายรอจับหลายตัว อาทิ แมวดำ ตัวผู้ ใส่ถุงเท้าที่ขาหลัง และแมวสามสี หน้ามู๋ ตัวเมีย หางยาว ซึ่งมีความพยายามในการรวมตัวมาแล้วในการทำหมัน ของโครงการทั้ง 2 ครั้ง แต่ยังไม่สำเร็จ

ผศ.ดร.อดิพลตอบว่า ทั้ง 2 ตัวที่กล่าวมา รู้ทัน หนีไปก่อน แต่จับได้อีกตัวหนึ่ง ชื่อว่า ‘โทน’ มีถิ่นพำนักบริเวณ โรงขยะ มธ.ท่าพระจันทร์

“ตอนนี้แมว มธ.ที่จับได้ครั้งนี้มีแค่ตัวเดียว ส่วนเป้าหมายที่ติดประกาศไว้ 2 ตัว คือ แมวดำ เพศผู้ ใส่ถุงเท้าที่ขาหลัง กับสามสีหน้ามู๋ เพศเมีย จมูกสามสี แมพันธุ์ชนิดี จับ 2 รอบแล้วยังไม่ได้ รอบที่ 3 จะจับอีก แต่รู้ทันหนีก่อน

จริงๆ จะจับหลายครั้งแล้ว แต่เพิ่งจับได้รอบนี้ โดยใช้วิธีเอากรงตก คนที่จับได้คือพี่นิด ทีมจับแมว และ รบภ.

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ช่วยจับด้วย คือเอากรงไปวางตามจุดที่เขาอยู่ เอาอาหารไปล่อ จับเสร็จก็เอาเข้ากรงไว้เลย เอาไปไว้จุดพักแมว ถ้าไม่จับแมวล่วงหน้าจะยาก เพราะ 12 ชั่วโมงก่อนทำหมันต้องงดน้ำงดอาหาร เมื่อทำหมันเสร็จแล้วเราจะทำการสลักที่หูแมวด้วย เพื่อว่าถ้าเจอข้างนอกจะได้รู้ว่าเป็นแมวธรรมศาสตร์ ส่วนแมวที่ประชาชนมาทำหมันจะติดเบอร์ไว้ที่กรง เมื่อแมวพื้นจะจับใส่กรงแล้วให้ประชาชนมารับกลับ

ส่วนแมวจรที่ไม่ได้งดอาหารอาจต้องทำตอนท้าย ทางเราไม่ได้จ่ายเงินให้อาสาสมัครเลย ทุกคนเป็นอาสาสมัคร

หมด รวมถึงมูลนิธิด้วย ทางมหาวิทยาลัยก็จะเตรียมสถานที่ เตรียมอาหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนเอง” ผศ.ดร.อดิพลเล่า

ตัดภาพมาที่ ‘โชน’ เป็นแมวตัวผู้ สีน้ำตาลลายสลิด อยู่ในสภาพอแง โวยวาย ทำท่าหอบ เพราะถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยวในกรงมา 2 วัน โดยได้ลำดับการทำหมันเป็นคิวที่ 5

ด้านอาสาสมัครที่ร่วมโครงการ ได้แก่ **ปริญดา เฉลิม**

**ถิรเลิศ** อายุ 15 ปี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อนๆ เผยว่า เห็นประกาศในเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ว่าต้องการอาสาสมัคร จึงชวนเพื่อนมาด้วยอีก 2 คน

“มาเป็นครั้งแรก การเป็นอาสาสมัครวันนี้สนุกมาก ได้ดูการผ่าตัดทำหมันแมวว่าเป็นอย่างไร ถ้าโครงการนี้จัดขึ้นอีก ก็อยากจะทำอีกเพราะการทำหมันแมวสำคัญมากต่อการลดจำนวนประชากรแมว ตอนนั้นก็ทำชมรม Helping paws เป็นชมรมช่วยทำหมันแมวเป็นหลัก รวมถึงบริจาคของ เครื่องมือให้กับมูลนิธิสัตว์ โดยลงพื้นที่หาแมวที่จะทำหมันใกล้ๆ โรงเรียน แถวชุมชนรอบๆ นำแมวไปคลินิกเพื่อทำหมันฟรี ซึ่งเป็นการช่วยลดประชากรแมวได้จริงๆ วันนี้ได้มาลงพื้นที่จริงนอกรั้วโรงเรียนถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆ” ปริญดากล่าว

สำหรับผู้ที่หิวตะกร้ามาเข้าร่วมโครงการ อย่าง **ณัทกาญจน์ แสนสาคร** พนักงานบริษัท อายุ 28 ปี ซึ่ง

พาแมวสุดรักมาร่วมทำหมันเผยว่า รู้จักโครงการนี้ผ่านเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์



ณัทกาญจน์ แสนสาคร อุ้มเหมียวมาทำหมัน

“มาทำหมันแมวที่เป็นครั้งแรก เมื่อก่อนเคยทำแบบเสียตั้งประมาณ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นราคา 600 ตอนนี้อาจจะราคา 2,000 แล้ว เราก็ไม่ไหว ค่าใช้จ่ายมันเยอะ เลยเลือกมาที่นี่” น.ส.ณัทกาญจน์กล่าว

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (และการแมว) สมกับมอดโต ฉันทริกธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน (และแมว)

**สุธาณี สืบเรือง**